

ข้อสังเกต
การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่องพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทางอาญา (เหยื่อหรือผู้เสียหาย)

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

๑. เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทางอาญา (เหยื่อหรือผู้เสียหาย) และประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐตามสิทธิอันพึงควรได้รับเท่าที่ควร เช่น สิทธิในการได้รับความคุ้มครองปลอดภัย สิทธิในการได้รับค่าชดเชยความเสียหายจากรัฐ สิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และสิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลความคืบหน้าในคดี ดังนั้น ควรจัดตั้งองค์กรเฉพาะเพื่อกำกับดูแลและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทางอาญา (เหยื่อหรือผู้เสียหาย) ให้ได้รับการปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ให้ความคุ้มครองผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ควรกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทางอาญาผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเหยื่อหรือผู้เสียหายและประชาชนทั่วไป รวมทั้งควรสอดแทรกสาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและการเข้าถึงระบบการคุ้มครองเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญา

นายเสรี สุวรรณภานนท์

๑. เมื่อผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้พ้นจากข้อกล่าวหา เช่น การร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมาตรการที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐได้กระทำอย่างสุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกร้องเรียนจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง ดังนั้น คณะกรรมการควรกำหนดมาตรการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่กับการคุ้มครองผู้ต้องหาและเหยื่อหรือผู้เสียหาย

๒. เมื่อชาวต่างประเทศได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างมาก ดังนั้น คณะกรรมการควรกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ หรือชาวต่างประเทศในประเทศไทยที่เป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายในคดีอาญา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย และได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด

๓. มาตรการป้องกันการเกิดคดีอาญาที่สำคัญ คือ ลดการมีและพกพาอาวุธปืน ดังนั้น ควรศึกษายกเลิกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน รวมทั้งใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เพราะหากลดปริมาณและโอกาสใช้อาวุธปืนให้มากที่สุดก็จะทำให้มีผู้เสียหายจากอาวุธปืนด้วยเช่นกัน

นายวิทยา แก้วภราดัย

ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทางอาญาควรได้รับการชดเชยจาก ๒ ฝ่าย คือ ๑) ผู้กระทำความผิดอาญา (ผู้ต้องหาหรือจำเลย) ซึ่งข้อเท็จจริงมักจะมีเฉพาะความผิดฐานกระทำโดยประมาท ส่วนคดีอื่นผู้เสียหายมักไม่ค่อยเรียกร้องค่าชดเชย และ ๒) รัฐ ซึ่งรัฐต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้น ควรกำหนดให้รัฐต้องมีหน้าที่ติดตามและกำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเรียกค่าชดเชยให้กับเหยื่อหรือผู้เสียหาย นอกจากนี้ รัฐควรให้ความสำคัญกับการชดเชยด้านจิตใจต่อผู้เสียหาย และหากเป็นความเสียหายที่เกิดซ้ำซ้อนรัฐต้องเป็นผู้ชดเชยด้วย เช่น เหยื่อหรือผู้เสียหายถูกข่มขืน แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกลับโดยเจ้าหน้าที่รัฐล่วงละเมิดซ้ำ เป็นต้น

นายวันชัย สอนศิริ

ข้อสังเกตต่อหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. สิทธิที่จะเข้ามีส่วนร่วมในคดีอาญา ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และในชั้นบังคับโทษทางอาญาหรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวกับค่าเสียหาย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นในการต่อสู้คดีของผู้เสียหาย จึงควรให้ผู้เสียหายสามารถตั้งทนายความร่วมกับอัยการเพื่อให้สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่

๒. สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อมูลความคืบหน้าของคดีในทุกขั้นตอนการดำเนินคดี แม้ว่าข้อมูล que ผู้เสียหายได้รับอาจไม่คืบหน้าแต่ก็ยังเกิดความเชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมยังดำเนินการอยู่ จึงควรกำหนดกระบวนการและช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการแจ้งความคืบหน้าของคดีด้วย

๓. สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายทางร่างกาย จิตใจ อย่างเหมาะสม รวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งจากผู้กระทำความผิดและตามที่กฎหมายบัญญัติ เช่น กรณีผู้ต้องหาที่ได้รับโทษจำคุกและภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มักไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียกร้องค่าชดเชย หรือมีการเยียวยาความเสียหายทางร่างกาย แต่มักไม่ค่อยได้รับการเยียวยาทางจิตใจ เป็นต้น จึงควรกำหนดวิธีการเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจควบคู่กัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียหาย

๔. หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการเยียวยาความเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อผู้เสียหายภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

นายนิกร จำนง

คณะกรรมการสิทธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ควรเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการแจ้งความคืบหน้าและผลการสอบสวนคดีให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญาได้รับทราบ โดยอาจเพิ่มเติมความไว้ในมาตรา ๓๐ ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ. เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทางอาญา (เหยื่อหรือผู้เสียหาย) ในการได้รับทราบผลความคืบหน้าของคดีอาญาอย่างต่อเนื่อง

พลตำรวจโท อำนวน นิมมะโน

๑. ควรให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหายในคดีอาญามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในคดีอาญาที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้เสียหายเป็นผู้หญิง โดยควรจัดหาเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้หญิง เข้ามาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน ชั้นสั่งคดีของพนักงานอัยการ และชั้นพิจารณาและพิพากษาคดีของศาล เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจมากเกินไป

๒. การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคดีอาญาซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ ควรนำเสนอด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหายเป็นสำคัญด้วย

นายคำณูณ สิทธิสมาน

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ. เป็นร่างกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงควรร่วมกันผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการโดยเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทางอาญา (เหยื่อหรือผู้เสียหาย) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. การจัดการข้าวโดยระบบสหกรณ์

๒. นำร่องเมืองข้าว : จังหวัดกาฬสินธุ์ Rice City Pilot Project : Kalasin Province

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม

นายสุรินทร์ จิรวินิชย์

๑. ในปัจจุบันข้าวพื้นเมืองชนิดต่างๆ มีผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำ จึงต้องมีการพัฒนากระบวนการให้มีผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น โดยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไป

๒. การพัฒนาข้าว ต้องคำนึงถึงข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ว่าชนิดข้าวใด ต้องปลูกที่ใด ในฤดูใด เช่น ข้าวหอมมะลิต้องปลูกที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จึงจะได้ข้าวที่มีคุณภาพสูง

๓. ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการทำนาให้ทันสมัย ทั้งขั้นตอน ก่อนปลูกข้าว ขณะปลูกข้าว การเก็บเกี่ยว ตลอดจนกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษา ตลอดจนนำเข้าสู่ตลาดอย่างเหมาะสม โดยบูรณาการข้อมูลระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ร่วมกัน

๔. ต้องพัฒนาระบบชลประทานให้เข้าถึงแปลงนาของชาวนาอย่างทั่วถึง ด้วยการจัดทำแก้มลิงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

๕. ต้องเร่งพัฒนาระบบสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์อื่น ๆ ให้เป็นที่พึ่งของเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันภายในหน่วยงาน

๖. ควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของพื้นที่ศึกษาของการปฏิรูปการจัดการข้าวออกเป็นภาคละ ๒ - ๓ แห่ง เพื่อสร้างตัวอย่างการปฏิรูปในแต่ละภาคสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

นายศุภจิต นาคทรพร

๑. การจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบข้าวไทย ให้สามารถดำเนินการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้มีคุณภาพดีโดยระบบสหกรณ์นั้น อาจซ้ำซ้อนกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวิจัยและพัฒนาข้าวของประเทศไทยอยู่เดิมแล้ว จึงควรมีการพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น

๒. ควรกำหนดผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบโครงการรับประกันราคาข้าวของภาครัฐ เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการกำหนดราคาข้าวให้เป็นไปตามกลไกตลาด รวมทั้งรัฐจะสามารถชดเชยราคาข้าวในส่วนที่ขาดหายไปของชาวนาได้

นายวิทยา แก้วภราดัย

การจัดการข้าวโดยระบบสหกรณ์ เป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการข้าวได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเร่งดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการจัดการข้าวอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

นายสมพงษ์ สระกวี

การบริหารจัดการข้าว จำเป็นต้องพิจารณาถึงเรื่องการตลาดมากกว่าเน้นปริมาณการผลิต เนื่องจากการมีตลาดรองรับจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ รวมทั้งแก้ไขปัญหาปริมาณผลผลิตข้าวล้นตลาด ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนและส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย

นายชูชาติ อินสว่าง

การบริหารจัดการข้าว โดยใช้ระบบสหกรณ์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง ดังนั้น รัฐบาลควรหาแนวทางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ สหกรณ์ เกษตรกร เป็นต้น เข้ามาร่วมผลักดันการปฏิรูปดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อให้การบริหารจัดการข้าวโดยระบบสหกรณ์ เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม

นายจินดา วงศ์สวัสดิ์

๑. คณะกรรมการวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ควรพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้าว ในรูปแบบของบริษัท จำกัด ซึ่งกำหนดให้สหกรณ์ต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้น อาจก่อให้เกิดปัญหาการบริหารงานในบริษัทได้ จนเป็นเหตุให้การจัดการข้าวประสบปัญหาได้ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการจึงควรพิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้การบริหารจัดการข้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของการปฏิรูปต่อไป

๒. ปัจจุบันการบริหารจัดการของสหกรณ์ประสบปัญหาหลายประการ เช่น การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การขาดเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการข้าว ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม

นายมนู เลียวไพโรจน์

๑. ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูป “การจัดการข้าวโดยระบบสหกรณ์” โดยใช้หลักการของ “การตลาดนำการผลิต” นั้น เป็นแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้าวที่ดีประการหนึ่ง เพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง กล่าวคือ ปัญหาของราคาข้าวเกิดขึ้นจากความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ หากเกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้ตรงกับความต้องการของตลาดแล้ว ก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องปริมาณข้าวที่ล้นตลาดและราคาข้าวที่ตกต่ำได้

๒. ในเรื่องของการสร้างระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม และการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาระบบข้าวไทย” นั้น เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะประเทศไทยได้เคยใช้แนวทางนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอ้อย และน้ำตาลในภาคอุตสาหกรรมจนประสบผลสำเร็จมาแล้ว กล่าวคือ ๑) เมื่อมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ภาคเอกชนก็จะหันมาให้ความสนใจและสนับสนุนการรับซื้อข้าว แปรรูปผลผลิตข้าว ตลอดจนจัดหน่ายข้าวให้กับเกษตรกร และ ๒) ระบบกองทุนจะทำหน้าที่ในการควบคุมราคาข้าวไม่ให้มีราคาสูงขึ้นมากเกินไป เช่น เมื่อใดที่ราคาข้าวถูกลง กองทุนจะนำเงินจากกองทุนมารับซื้อข้าวของเกษตรกร เพื่อพยุงหรือชดเชยราคาข้าวไว้

หากข้าวขาดตลาดหรือมีราคาที่สูงขึ้นจนผิดปกติ กองทุนก็จะนำข้าวที่มีอยู่ในสต็อกออกมาจำหน่ายให้กับประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าวในประเทศ เป็นต้น

๓. การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการข้าวด้วยระบบสหกรณ์เป็นแนวทางหรือวิธีการที่ดีประการหนึ่ง แต่สาเหตุที่ทำให้การพัฒนาระบบสหกรณ์ในประเทศไทยยังประสบปัญหาหรือไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากตัวบุคคลผู้มาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสหกรณ์ กล่าวคือ ผู้บริหารสหกรณ์ดำเนินการหรือบริหารสหกรณ์ โดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกระเบียบ ดังนั้น หากมีการคัดกรองหรือสรรหาผู้บริหารสหกรณ์ที่ดีมีคุณภาพแล้ว การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการข้าวด้วยระบบสหกรณ์ย่อมจะประสบความสำเร็จได้

๔. การนำระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัยมาปรับใช้ และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากประการหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการข้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

๕. การขับเคลื่อนให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาข้าว ทั้งในเรื่องของการผลิตข้าวในเชิงอุตสาหกรรม การปลูกและแปรรูปข้าวคุณภาพสูง ตลอดจนการผลิตข้าวปลอดสารพิษ นั้น หากจะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ภาครัฐจึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาข้าวโดยเร็ว เพื่อให้จังหวัดกาฬสินธุ์กลายเป็นจังหวัดต้นแบบในเรื่องของการพัฒนาข้าวให้กับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

ผลสำรวจเอก ชิตชัย วรรณสถิตย์

ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการข้าวเป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของประเทศ แม้ภาครัฐจะมีความพยายามลดพื้นที่การปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวบ้างแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้าวล้นตลาดได้ทั้งหมด หากมีการนำระบบการบริหารจัดการอ้อยและน้ำตาลในภาคอุตสาหกรรมมาปรับใช้กับเรื่องการบริหารจัดการข้าวแล้ว ภาครัฐควรมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดจำหน่ายข้าวที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงออกสู่ตลาดโลก โดยภาครัฐจะต้องดำเนินการสร้างมาตรฐานของข้าวไทย ทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก เพราะในปัจจุบันราคาข้าวจะถูกกำหนดจากผู้รับซื้อข้าวในต่างประเทศ ซึ่งมีหลาย ๆ ประเทศที่สามารถปลูกข้าวและจำหน่ายข้าวได้ในราคาที่ต่ำกว่าของประเทศไทย ดังนั้น ภาครัฐจึงควรปรับเปลี่ยนวิธีการจำหน่ายข้าวเสียใหม่ โดยมองหาตลาดจัดจำหน่ายข้าวใหม่ ๆ ที่มีความต้องการข้าวที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม เช่น ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าให้กับข้าวไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกต่อไป

กลุ่มงานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

สำนักกรรมการ ๓